

## สพฐ.มอบเขตพื้นที่รับมือสอนออนไลน์ หนีโควิด-19

■ นำเสนอเมื่อ 26 มี.ค. 2563

"อำนาจ" แจกการบ้านเขตพื้นที่รับมือสอนออนไลน์หนีโควิด

เลขาธิการ กพฐ. ถก ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา สรรวจเทคโนโลยีรับมือสอนออนไลน์หนีไวรัสโคโรนา ซึ่งต้องปรับบ้านให้เป็นโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 โดยเป็นการทบทวนมาตรการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศออกไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งขอให้เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด เช่น ในพื้นที่ที่จะต้องไม่ทำงานรวมกลุ่มกัน ต้องหลีกเลี่ยงเวลาการปฏิบัติงาน เป็นต้น พร้อมกับตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาในพื้นที่ระหว่งการปิดสถานศึกษาด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นในส่วนของการเตรียมการเปิดภาคเรียน สพฐ. ได้มอบการบ้านเขตพื้นที่ วางแผนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เตรียมความพร้อมรองรับเรื่องนี้ คือ หากกลางเดือนเม.ย. มีการประเมินแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่พบวิกฤตให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางดิจิทัล แพลตฟอร์มการเรียนการสอนต่าง ขณะเดียวกันจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจนี้ไปพร้อมกับโรงเรียนและครู โดยเฉพาะการปรับบ้านให้เป็นชั่วโมงโฮมสคูลด้วยการนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนจากโรงเรียนมาเรียนรู้ที่บ้าน แทนระหว่างสถานการณ์ไวรัสยังไม่คลี่คลาย รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอาจนำข้อมูลจากระบบโทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษา หรือ ดีแอลทีวี มารวบรวมไว้ให้ผู้ปกครองได้เปิดให้เด็กเรียนรู้แทนตามความเหมาะสม

“เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องไปสำรวจว่ามีเทคโนโลยีใดบ้างที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและผู้ปกครองบ้าง โดยมีตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มครูนักเรียนจัดการสอนแบบออนไลน์ขึ้น ดังนั้นอยากให้เขตพื้นที่สำรวจรวมแบ่งกลุ่มโรงเรียนจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ต่อไป” ดร.อำนาจ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563](#)